

ผู้ฟ้องกรรโชกทรัพย์ ลวงเด็กขายกระทงการ์ตูนลิขสิทธิ์ ภาคประชาชนรับไม่ได้-แฉจนท.ทำหลายครั้ง เทวัญดึงตำรวจจับนศ.ไม่ใช้กฎหมายเยาวชน

กรรมาทรัพย์สินฯซึ่งชั่งถูกลวงทำกระทงการ์ตูนฟ้องกลับได้ ฐานกรรโชกทรัพย์ สอดคล้องกับทนายความระบุเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์เร่งยื่นมือช่วยเด็กสาวหลังจากบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนตั้งยืนยันไม่มีนโยบายล่อซื้อจับกุมเด็กสาวอายุ 15 ปี ทำกระทงขายที่โคราช เครือข่าย

◆อ่านต่อหน้า 16

ลิขสิทธิ์

□ ต่อจากหน้า 1

ภาคประชาชนรับไม่ได้กับกรณีที่เกิดขึ้น “เทวัญ” เชื้อเด็กขาดเจตนาไม่มีความผิด ส่วนเจ้าตัวร้ายให้ถามกลับทำแบบนี้ทำไม เพราะมีผู้ชายมาติดต่อสั่งซื้อกระทง เจาะจงทำ

เป็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ เมื่อนำไปส่งให้ก็จับเรียกค่าปรับ 5 หมื่น แต่สุดท้ายต้องจ่ายไป 5 พันบาท

กรณีเด็กสาวอายุ 15 ปี นศ.ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ใน จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนดังพาตำรวจ

วางแผนล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หลังเด็กสาวคนดังกล่าวประดิษฐ์กระทงขายหารายได้พิเศษ แต่ติดรูปตัวการ์ตูนดังในกระทง จึงถูกจับดำเนินคดีเรียกค่าปรับ 50,000 บาท ไม่นานนั้นจะถูกจำคุก 2 ปี นั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พ.ต.อ. กเชนทร์ เสดะปุดตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวหาเหตุการณ์นี้มีนายประจักษ์ โพธิผล ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พอส อิงค์ จำกัด และ บริษัท ซาน-เอ็กซ์ จำกัด แจ้งความร้องทุกข์พร้อมทั้งขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทำผิดเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปี นักศึกษา



▲ยื่นมือช่วย...นายณพนธ์ ผลเจริญ กรรมการสภาทนายความ จ.นครราชสีมา (ภาพเล็ก) ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางช่วยเหลือ น.ส.เก๋ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ที่ทำกระทงการ์ตูนขายจนถูกจับละเมิดลิขสิทธิ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งทำกระทงขายหารายได้พิเศษ จากนั้นได้มัดตัวมาใกล้เกลี่ยกันที่โรงพัก ซึ่งคดีลิขสิทธิ์สามารถขอมความกันได้ ดำรวจจึงเป็นคาบกลางช่วยทั้งสองฝ่ายใกล้เกลี่ยกัน จนสรุปจ่ายค่าเสียหายแค่ 5,000 บาท จากเดิมที่เรียกสูงถึง 50,000 บาท และตัวแทนลิขสิทธิ์ได้ออกรางวัลอย่างไรรู้ตาม ผাগถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชน การจำหน่ายสินค้าใด ๆ ควรตรวจสอบให้ถี่ว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

ขณะที่ น.ส.เก๋ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี มีบ้านพักอยู่ใน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง นครราชสีมา เปิดเผยด้วยอาการน้ำตาคลอว่า ตั้งใจทำกระทงขนมปังขายเพื่อหารายได้พิเศษ ช่วยลดภาระพ่อแม่ และได้โพสต์รูปลงขายในเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีลูกค้าหลายคนติดต่อสั่งซื้อ ส่วนใหญ่จะเน้นสั่งทำเป็นลวดลายดอกไม้ แต่มีลูกค้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาแปลก ๆ ติดต่อสั่งซื้อกระทงให้เน้นเจาะจงทำเป็นลวดลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ เช่น คุมะ และเมวการ์ฟิลด์ ซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ จึงทำตามออเดอร์ของลูกค้านำมา 30 ชิ้น โดยนำกระทงมาพิมพ์รูปการ์ตูนแปะติดที่หน้ากระทง

ตนลงมือทำคนเดียวจนติดดิน เพื่อให้ทันส่งลูกค้าแต่ละกระทงไปส่งให้คนสั่งซื้อ กลับถูกจับกุม ลักษณะเหมือนถูกกักขัง แกล้ง ด้วยการถูกล่อซื้อจับลิขสิทธิ์ ทั้งที่ปกติตนไม่ได้ประดิษฐ์กระทงลวดลายการ์ตูนลิขสิทธิ์อยู่แล้ว เพียงแต่ลูกค้ารายนี้จะเจาะจงสั่งออเดอร์ให้ตนทำกระทงลวดลายลิขสิทธิ์เพื่อที่จะล่อซื้อ แถมเรียกค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 50,000 บาท หลังถูกจับกุม รู้สึกเสียใจมาก ร้องให้ตลอดทั้งคืน ต้องมาเสียเงิน 5,000 บาท และอยากถามกลับตัวแทนลิขสิทธิ์ว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้

ทางด้าน นายฉพนธ์ ผลเจริญ กรรมการสภาทนายความ จ.นครราชสีมา พร้อมคณะเดินทางเข้าสอบถามข้อเท็จจริงกับ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ ศรีสังข์สุวรรณ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เจ้าของคดี เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือด้านกฎหมายกับ น.ส.เก๋ เบื้องต้นทราบว่าเด็กสาวได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ไปแล้วเป็นเงิน 5,000

บาท แต่มีประเด็นน่าสนใจว่าพฤติการณ์ที่มีคนสั่งให้เด็กทำกระทงลวดลายการ์ตูนคนสั่งออเดอร์ รู้เห็นเป็นใจกับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเป็นพวกเดียวกัน

ในลักษณะเป็นการสั่งให้ทำ แล้วนำมาเป็นของกลางในการจับกุมเรียกค่าเสียหาย ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์สั่งให้ทำก็ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เด็กสาวจะไม่มีผิด จากนั้นตัวแทนลิขสิทธิ์มีการเรียกค่าเสียหายจากเด็กสาวตรงนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ จึงต้องมาหาหลักฐานว่า ผู้ที่สั่งให้เด็กทำกระทงการ์ตูนเป็นคนของบริษัทลิขสิทธิ์หรือไม่

ทางด้าน นายสมชาย ลิขิตวรสิริ ตัวแทนภาคประชาชน อ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นกระแสนิยมรับไม่ได้และเห็นใจสงสารเด็กที่ตกเป็นเหยื่อถูกตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูน สั่งให้เด็กสาวทำกระทงลิขสิทธิ์การ์ตูนมีการวางเงินมัดจำ นัดส่งสินค้า และแสดงตัวถูกจับกุม ลักษณะทำเป็นขบวนการ ซึ่งโดยเจตนาเด็กสาวไม่ได้ตั้งใจทำเองแต่มีคนสั่งออเดอร์ให้ทำ เรื่องนี้ภาคประชาชนโคราชต่างแสดงความเห็นใจเด็กสาว มีหลายคนแสดงความประสงค์จะช่วยเหลือโดยขอซื้อกระทงใบละ 5,000 บาท เพื่อทดแทนค่าเสียหายที่จ่ายไป และอยากเรียกร้องให้กลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนชื่อดังหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้เพราะมีรายงานว่า มีนักศึกษาถูกจับกุมลักษณะเดียวกันนี้อีก 2-3 ราย ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการดบทรัพย์หรือกรรโชกทรัพย์

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรฯไปสอบถามไปยังนายประจักษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทที่เข้าจับกุมกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ ได้บริการยืนยันว่าเริ่มแรกเห็นก่อนที่จะเข้าจับกุมทางเราเห็นว่ามีการโพสต์ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และมีการพูดคุยได้ตอบซื้อขายกัน จึงดำเนินการวางแผนขอคำสั่งตำรวจเข้าจับกุมพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอน กระทั่งจับตัวน้องมาได้พร้อมของกลางส่วนหนึ่ง ซึ่งหลังถูกจับกุมก็พบว่าเด็กและทางญาติ ๆ มาขอความเห็นใจ เรารู้สึกว่ายังเป็นเด็ก จึงไม่อยากจะดำเนินการอะไร และขอมอบเงินช่วยเหลือ

เพียงเรียกร้องค่าเสียหายแค่ 5,000 บาท โดยไม่มีการดำเนินคดีกับเด็กแต่อย่างใดซึ่งทางญาติยินยอมและไม่ได้อะไร

ในขณะที่นายเทวัญ ลิขิตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เด็กถูกจ้างทำของและผู้นำตำรวจมาจับเด็กว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ต้องตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ ทั้งนี้ตนมองว่าเด็กในวัย 15 ปี น่าจะอยู่ในข่ายที่ตำรวจต้องพิจารณาตามกฎหมายเยาวชน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการไปจ้างทำของ แล้วนำตำรวจไปจับเพื่อหวังเงิน 50,000 บาท นั้น เข้าข่ายการกรรโชกทรัพย์ ส่วนตัวมองว่าเด็กไม่จำเป็นต้องมีความผิด เพราะหากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และไปจ้างเขาทำซึ่งเด็กก็ไม่ทราบว่ามีลิขสิทธิ์ ขาดเจตนาในแง่ของกฎหมายอาญาที่คำนึงเจตนาเป็นหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขาธิการรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นอดีตผู้ฯ นครราชสีมา เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปดูที่ข้อกฎหมาย ไปจับเด็กอายุ 15 ปี ผมก็ว่าทำเกินไปไม่ทราบว่ามีการลักลอบหรือไม่ ถึงต้องทำกันขนาดนั้น” นายเทวัญ กล่าว

เช่นเดียวกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่าตนมอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัด เดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แล้วต้องการนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อมาเป็นตัวอย่างว่าถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งหากมีการล่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ไม่บริสุทธิ์นั้น จะส่งผลทางคดีกับผู้แจ้งด้วย ถ้าเด็กไม่ได้ทำ หรือไม่เคยทำเลย แล้วอยู่ดี ๆ มีคนไปจ้างให้ผลิต ต่อมาก็ไปแจ้งจับว่ากระทงทำผิดแบบนี้คงไม่ถูกต้อง อาจเข้าข่ายการได้มาซึ่งหลักฐานที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่ ทั้งนี้หากผู้ปกครองของเยาวชนรายดังกล่าวคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับตน ผ่านศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขได้ตลอดเวลา

ในขณะที่ น.ส.นุสรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงกรณีนี้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง แต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นผู้สั่งให้เด็กวัย 15 ปี ทำกระทรวงการดูแลขึ้นมาเพื่อล่อซื้อจริง ไม่ถือว่าเด็กกระทำผิด เนื่องจากเด็กไม่ได้มีเจตนาทำกระทรวงลิขสิทธิ์ จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เด็กสามารถฟ้องกลับตัวแทนเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้ส่งสินค้าได้ เนื่องจากมีการข่มขู่กรรโชกทรัพย์ให้เด็กชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งอาจจะต้องมีทนายความเข้ามาช่วยในส่วนนี้

สำหรับกรณีดังกล่าวอยากเตือนให้กับประชาชนทั่วไปที่รับจ้างผลิตสินค้าหากมีผู้จ้างให้ผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ควรสอบถามรายละเอียดว่าเป็นสินค้ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือหากเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ควรขออนุญาตหรือมีการเซ็นเพื่อว่าจ้างเพราะจะเป็นหลักฐานที่ช่วยป้องกันได้หากมีปัญหามาตามภายหลัง

“ตอนนี้กรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และโทษต่าง ๆ”

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นอยากฝากเตือนไปยังตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น ๆ ว่า หากใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการกระทำในลักษณะนี้จะต้องพบกับความกดดันในเชิงสังคม และอาจถูกดำเนินคดีกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณียังเป็นเด็กที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางบริษัท ที.เอ. ซี.คอนซูเมอร์จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท Sun-X ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กของบริษัทฯ ให้ทราบรายละเอียดโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความ ดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.